



แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมีนาคม 2548 และไตรมาสแรก ปี2548 (ฉบับที่ 5/2548)
จัดทำโดย ส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
(<http://www.bot.or.th>)

เดือนมีนาคม 2548 เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยภัยธรรมชาติและความต้องการของตลาดต่างประเทศที่อ่อนตัวลง ทำให้ผลผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมลดลง การใช้จ่ายอุปโภคบริโภคภาคเอกชนก็ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง แต่การลงทุนโดยเฉพาะการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของครัวเรือนในอำเภอรอบนอกอยู่ในเกณฑ์ดี และภาคบริการกระเตื้องขึ้นจากมาตรการส่งเสริมของทางการ สำหรับระดับราคาเร่งตัวขึ้น เงินฝากและเงินให้สินเชื่อขยายตัวสูงกว่าระยะเดียวกันปีก่อน

ไตรมาสแรกปี 2548 เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง สถานการณ์น้ำมันที่มีราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง และความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดในตลาดโลกลดลง ส่งผลให้ผลผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมลดลง แม้ว่ารายได้เกษตรกรจะเพิ่มขึ้นจากปัจจัยด้านราคา แต่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังชะลอตัวตามไปด้วย ประกอบกับการชะลอตัวของภาคบริการ ซึ่งได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการถดถอยในภาคใต้ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาภาคเหนือเพิ่มขึ้น ขณะที่การลงทุนก่อสร้างขยายตัวตามการเร่งรัดของภาคเอกชนที่คาดว่าแนวโน้มต้นทุนจะเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน ระดับราคาเร่งตัวขึ้น เงินฝากและสินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง

รายละเอียดของแต่ละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้

1. ภาคเกษตร เดือนมีนาคม 2548 ผลผลิตพืชสำคัญลดลงร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง ลดลงจากภาวะแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงและหมดเร็วกว่าปกติ สำหรับผลผลิตหอมแดงลดลง ตามเนื้อที่เพาะปลูกเนื่องจากราคาในปีก่อนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลหลักเฉลี่ยสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 15.3 สามารถชดเชยผลผลิตที่ลดลงได้บ้าง โดยราคาอ้อยโรงงานสูงขึ้น ตามราคาอ้อยขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น มันสำปะหลังสดคละราคาเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อส่งออก และข้าวเปลือกเจ้านาปรังความชื้น 14-15 % มีราคาสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกประกอบกับผลของมาตรการรัฐบาล ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรจากการจำหน่ายพืชผลหลักเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.2

ไตรมาสแรกปี 2548 ผลผลิตพืชสำคัญลดลงร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน เนื่องจากผลผลิตเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง โดยเฉพาะพืชสำคัญได้แก่ อ้อยโรงงาน ข้าวนาปรัง และมันสำปะหลัง อย่างไรก็ตาม ผลจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล และราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาพืชสำคัญเฉลี่ยสูงกว่าระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 17.1 ทั้งราคาอ้อยโรงงาน ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง 14-15% และมันสำปะหลังสดคละ ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรจากการจำหน่ายพืชผลหลักเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.8

2. ภาคอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2548 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามการผลิตน้ำตาลทรายที่ลดลงถึงร้อยละ 75.7 เหลือเพียง 114.4 พันเมตริกตัน ตามปริมาณอ้อยโรงงานที่ลดลง ทำให้โรงงานน้ำตาลหลายแห่งปิดหีบการผลิตไปแล้ว แต่อย่างไรก็ดีการผลิตและส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านด่านศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เป็น 147.2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. สินค้าที่เพิ่มขึ้นมากได้แก่ เครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรกล โดยมีตลาดส่งออกเพิ่มขึ้นที่สำคัญ คือ จีน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ผลผลิตหมวดวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น สะท้อนความต้องการก่อสร้างของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีการเร่งรัดดำเนินการเพราะคาดว่าจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมัน

ไตรมาสแรกปี 2548 การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยผลผลิตน้ำตาลลดลงร้อยละ 24.6 เหลือ 1,137.5 พันเมตริกตัน เนื่องจากปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลงจากภาวะภัยแล้ง การผลิตและส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านด่านศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลดลงร้อยละ 1.5 เหลือ 385.7 ล้านดอลลาร์

ดอลลาร์ สรอ. จากการลดลงในช่วง 2 เดือนแรกของปี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัว ส่วนการผลิตวัสดุก่อสร้าง
เร่งตัวตอบสนองความต้องการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของครัวเรือนในอำเภอรอบนอกเพื่ออยู่อาศัยเอง ประกอบกับการเร่งรัดดำเนินการ
โครงการภาครัฐ และเอกชนที่มีความกังวลว่าต้นทุนการก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน

3. ภาคบริการ เดือนมีนาคม 2548 ภาวะท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของทางการ และได้รับประโยชน์จากนักท่องเที่ยวบางส่วนเปลี่ยนการท่องเที่ยวในภาคใต้มาภาคเหนือแทนจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมภาคบริการที่สำคัญ ได้แก่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปีก่อนร้อยละ 19.7 โดยเพิ่มขึ้นมากที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ ร้อยละ 44.9 และร้อยละ 38.7 ตามลำดับ
ด้านอัตราการเข้าพักของโรงแรมเฉลี่ยร้อยละ 52.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 52.6 เดือนเดียวกันปีก่อน และราคาห้องพักเฉลี่ยปรับ
เพิ่มขึ้นจากราคา 835.0 บาทต่อห้อง ในปีก่อน เป็น 840.8 บาทต่อห้อง

ไตรมาสแรกปี 2548 ภาวะท่องเที่ยวของภาคเหนือชะลอตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศบางกลุ่มยกเลิกการเดินทางจากเหตุการณ์พิบัติภัยเมื่อปลายปีก่อน และสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยบางส่วนหันมาเที่ยวภาคเหนือแทน ประกอบกับภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมและมี
แพ็คเกจต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน กิจกรรมภาคบริการที่สำคัญ เช่น ยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
โรงแรมและภัตตาคารลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.5 อัตราการเข้าพักของโรงแรมเฉลี่ยร้อยละ 62.1 ลดลงจากร้อยละ 63.9
ระยะเดียวกันปีก่อน สำหรับราคาห้องพักเฉลี่ยปรับสูงขึ้นร้อยละ 11.6 เป็น 1,042.0 บาทต่อห้อง เนื่องจากการปรับปรุงห้องพักใน
ช่วงก่อนหน้า และจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 จากปีก่อน ตามการแข่งขันด้านราคาของสายการบินต้นทุน
ต่ำทำให้ความนิยมเดินทางทางอากาศมากขึ้น

4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2548 กิจกรรมด้านการใช้จ่ายขยายตัว จากรายได้เกษตรกรที่
เพิ่มขึ้น โดยยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทการขายส่งและขายปลีกเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 13.5 เร่งตัวขึ้นเมื่อ
เทียบกับร้อยละ 5.5 เดือนก่อน โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนที่เร่งตัวอย่างชัดเจน ส่วนภาคเหนือตอนล่างมีอัตราการขยายตัวใกล้เคียง
เคียงกับเดือนก่อน ทางด้านปริมาณจดทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 และร้อยละ 4.2 ตามลำดับ

ไตรมาสแรกปี 2548 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน แต่ในอัตราที่ชะลอตัว
โดยยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทการขายส่งและขายปลีกเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.5 ชะลอลงเมื่อเทียบกับ
ร้อยละ 10.5 ไตรมาสก่อน และร้อยละ 37.5 ของไตรมาสเดียวกันปีก่อน ทางด้านปริมาณจดทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 และร้อยละ 8.2 ตามลำดับ โดยปริมาณจดทะเบียนรถยนต์ ทั้งภาคเหนือตอนบนและตอนล่างขยายตัวในอัตรา
ใกล้เคียงกัน ขณะที่ปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ขยายตัวในภาคเหนือตอนล่างสูงกว่าภาคเหนือตอนบน

5. การลงทุนภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2548 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามการขยายตัวของ
ก่อสร้างภาครัฐและเอกชน ที่มีการเร่งรัดดำเนินการเพราะคาดว่าจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมัน ทางด้านการลงทุนเพื่อการ
ผลิต มูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบผ่านด่านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลดลงร้อยละ 21.9 ต่อเนื่องมาจาก
เดือนก่อน แต่อย่างไรก็ตามความสนใจลงทุนเพื่อการผลิตยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน สะท้อนจากมูลค่าโครงการที่ได้รับ
อนุมัติจาก BOI เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนกว่าเท่าตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลทางการเกษตร รองลง
มาได้แก่อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องไฟฟ้า อุตสาหกรรมเบา เช่น เพชรเจียรไน และแถบตราเครื่องหมายต่างๆในการปัก บริการ
สาธารณูปโภค ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามลำดับ

ไตรมาสแรกปี 2548 การลงทุนเพื่อการก่อสร้าง ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน เร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันปีก่อน จากพื้นที่ก่อสร้างในเขตเทศบาล เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 ตามการขยายตัวของอาคารพาณิชย์ และการ
ก่อสร้างภาคบริการ ค่าธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ด้านการลงทุนเพื่อการผลิต อยู่ในเกณฑ์ชะลอตัว
จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยมูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบที่ผ่านด่านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลดลง
ร้อยละ 23.8 อย่างไรก็ตามความสนใจลงทุนขยายตัวในเกณฑ์ดี สะท้อนจากโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก BOI เพิ่มขึ้นทั้งจำนวน

โรงงาน และมูลค่าเงินลงทุน โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 7.1 และร้อยละ 37.9 ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องไฟฟ้า เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์เกษตร บริการและสาธารณูปโภค

6. การค้าต่างประเทศ เดือนมีนาคม 2548 มูลค่าการส่งออก เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 18.1 เป็น 222.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เร่งตัวจากเดือนก่อน ตามการขยายตัวของการส่งออกผ่านด่านชายแดนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.9 เป็น 61.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. โดยเฉพาะมูลค่าการส่งออกไปจีนตอนใต้ และลาว แต่การส่งออกไปพม่าชะลอตัวลงจากเดือนก่อน เนื่องจากพม่าเข้มงวดการนำเข้าบริเวณด่านแม่สอด จังหวัดตาก

มูลค่าการนำเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เป็น 140.2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.เร่งตัวจากเดือนก่อนที่ลดลงร้อยละ 11.8 โดยการนำเข้าผ่านด่านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เป็น 131.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามการนำเข้าเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรและเครื่องจักรกล สำหรับการนำเข้าผ่านด่านชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2 เป็น 7.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าสินค้าจากพม่า ลาว และจีนตอนใต้ สำหรับดุลการค้าเกินดุล 82.7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 41.8 ที่เกินดุล 58.3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.

ไตรมาสแรกปี 2548 มูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 เป็น 578.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ชะลอลงเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.3 ของไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากการส่งออกสินค้าผ่านด่านชายแดนร้อยละ 69.2 เป็น 160.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.โดยเฉพาะส่งออกไปลาวและจีนตอนใต้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว และส่งออกไปพม่าเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 54.7 การส่งออกผ่านด่านท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เป็น 32.3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. จากสินค้าประเภทอัญมณีเป็นสิ่งสำคัญ ในขณะที่การส่งออกผ่านด่านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 1.5 เป็น 385.7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. สินค้าที่ลดลงมากได้แก่ เครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา ทรานสปอร์เมอร์และมอเตอร์ เนื่องจากความต้องการสินค้าในตลาดโลกลดลง

มูลค่าการนำเข้า ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.1 เหลือ 339.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามการนำเข้าสินค้าของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงร้อยละ 2.1 เหลือ 315.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. โดยลดลงจากสินค้าประเภทเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐาน ขณะที่การนำเข้าผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 เป็น 5.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. จากสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และอัญมณี เป็นสำคัญ ส่วนการนำเข้าผ่านด่านชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 เป็น 19.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เพิ่มขึ้นทั้งการนำเข้าสินค้าจากพม่า ลาวและจีนตอนใต้

ดุลการค้า ผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือช่วงไตรมาสแรกปี 2548 เกินดุล 239.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่เกินดุล 174.7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.

7. ราคาสินค้า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือนมีนาคม 2548 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.3 เร่งตัวจากร้อยละ 2.8 เดือนก่อน ตามราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ออกสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 สูงกว่าหมวดอื่นๆ ตามการเพิ่มขึ้นของราคาเนื้อสัตว์ไข่ และผักผลไม้ สำหรับราคาหมวดอื่นที่มีโชอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ตามการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสิ่งสำคัญ ทางด้านดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 0.7 เท่ากับเดือนก่อน

ไตรมาสแรกปี 2548 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.9 เร่งตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยราคาหมวดอื่นที่มีโชอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เร่งตัวจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ของไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ชะลอลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 5.5 ของไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามราคาเนื้อสัตว์ ไข่ และราคาผักผลไม้ จากปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากภาวะแห้งแล้ง สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เร่งตัวจากร้อยละ 0.5 ของไตรมาสก่อน

8. การจ้างงาน จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ภาคเหนือ มีกำลังแรงงานรวม 6.6 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 6.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 97.3 ของกำลังแรงงานรวม สูงกว่าร้อยละ 96.2 เดือนเดียวกันปีก่อน โดยแรงงานในภาคเกษตรลดลงร้อยละ 3.9 เนื่องจากการพื้นที่ทำการเกษตรประสบปัญหาภัยแล้งทำให้แรงงานโยกย้ายเข้าสู่ภาคเกษตร ส่งผลให้แรงงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 ตามการจ้างงานเพิ่มขึ้นในภาคการก่อสร้าง การขายส่ง-ขาย

ปลีก และการผลิตอุตสาหกรรม ขณะที่จำนวนผู้ว่างงานลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 22.0 และอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ของกำลังแรงงานรวม ต่ำกว่าร้อยละ 2.5 ในปีก่อน

ภาวะตลาดแรงงาน จากข้อมูลของกรมการจัดหางานเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ตำแหน่งงานว่าง 24,311 อัตราสูงกว่าระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 104.0 ตามความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้นในจังหวัด พิษณุโลก เชียงใหม่ และนครสวรรค์ โดยสาขาอุตสาหกรรมการผลิตต้องการแรงงานมากที่สุด มีผู้สมัครงานทั้งสิ้น 6,942 คน ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 49.2 ได้บรรจุเข้าทำงาน จำนวน 2,552 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก เชียงใหม่ และเชียงราย อัตราการบรรจุงานเป็นร้อยละ 36.8 ของผู้สมัครงาน สูงกว่าร้อยละ 21.3 ปีก่อน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี

9. การเงิน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2548 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือ มียอดคงค้างเงินฝาก 302,685 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 6.5 เงินฝากมีการขยายตัวต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก และเชียงใหม่ ส่วนเงินให้สินเชื่อมียอดคงค้าง 222,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 10.4 เร่งตัวสูงต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากสินเชื่อของสถาบันการเงินอื่นที่นำมาควมรวมกับธนาคารพาณิชย์ เป็นสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง นครสวรรค์ ลำพูน พิจิตร และอุตรดิตถ์ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ระดับร้อยละ 73.5 สูงกว่าร้อยละ 70.9 ระยะเดียวกันปีก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

3 พฤษภาคม 2548

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณดวงทิพย์ ศิริกาญจนารักษ์

โทร. 0-5393-1147

Email: dountis@bot.or.th